



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.๑๓๓๓
ที่ กษ ๐๘๐๑.๐๓/๑๒๗๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐

เรียน ผอ.กลุ่ม/กอง/สำนัก/ศูนย์/สพข.

ตามที่ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศ ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผลสำเร็จของการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล นั้น

กรมพัฒนาที่ดิน จึงกำหนดจัดงานวันดินโลกขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการจัดการทรัพยากรดิน และเชิดชูพระเกียรติยศ ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเนื่องในงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษโลก เริ่มจากรักษ์ดิน สูความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและตัวอย่างความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ การเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมการสาธิตของชุมชนในพื้นที่ การประกวดแข่งขัน การจัดกิจกรรมนำชมการสาธิตวิธีการและการจัดแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาภายในศูนย์ฯ และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานที่ กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โทรสาร ๐-๒๙๔๑-๓๐๗๖ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)

เลขานุการกรม

ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์

กำหนดการงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๖๐

“Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษดิน สูความยั่งยืน”

วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. การแสดงนิทรรศการ“ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”

กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมศูนย์ฯ

สาธิตการปั้นโอ่ง

การจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกร

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเสวนาวิชาการ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์

การแข่งขันประกวดวาดภาพ

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. การแสดงดนตรี

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางถึงบริเวณพิธี
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวรายงาน
- ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอ่านสาร
- การแสดงวิถีทัศน์งานวันดินโลก และการแสดงดนตรีประกอบการวาดทราย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐
- ถ่ายภาพหมู่
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพและประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน และมอบของที่ระลึกให้แก่เกษตรกรตัวอย่างที่มาร่วมจัดกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ รางวัล

เวลา ๑๐.๐๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขมนิทรรศการ

“ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”

- “สหประชาชาติสดุดี” แสดงนิทรรศการภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม หรือ Humanitarian Soil Scientist และการเชิดชูพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างประเทศ

- “ฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ้อ” แสดงโปสเตอร์ และแบบจำลองสดแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการพัฒนาที่ดินของไทย โดยแสดงแบบจำลองของพื้นที่ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่สำคัญ ๓ แห่ง ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- “สานต่องานพ้อทำ” แสดงโครงการพระราชดำริการสืบสานแนวทางการทรงงานด้านการเกษตรของรัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐ ได้แก่ โครงการเกษตรวิชญา และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการสานต่อพระราชปณิธานด้านการแก้ปัญหาดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

- “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน” แสดงตัวอย่างความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ผ่านภาครัฐจำนวน ๗ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในศูนย์ฯ และนำเสนอความสำเร็จของเกษตรกรตัวอย่าง ๔ ราย รวมทั้งนำเสนอการจัดงานวันดินโลกในประเทศต่างๆ

เวลา ๑๐.๔๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน

เวลา ๑๐.๕๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นรถพ่วงชมพื้นที่ศูนย์ฯ ที่พัฒนาตามศาสตร์พระราชา เช่น แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนไม้มงคล หลุมดินปัญหาต้นประตูทรงปลูก ผลิตปลาที่ประทับเมื่อครั้งแรกที่เสด็จฯ มาที่ศูนย์ฯ และดูจุดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

เวลา ๑๑.๐๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้มที่มีฉากหลังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ

เวลา ๑๑.๒๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นรถพ่วงชมความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์ตามแนวทางพระราชดำริ

เวลา ๑๑.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมของศูนย์ฯ

เวลา ๑๒.๓๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางกลับ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. การแสดงนิทรรศการ“ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”
กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมศูนย์
สาธิตการปั้นโอ่ง
การจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกร

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมตอบปัญหา และเล่นเกมส์

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. การแสดงดนตรี

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. การแสดงนิทรรศการ“ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”
กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมศูนย์ฯ
สาธิตการปั้นโอ่ง
การจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกร
กิจกรรมสันทนาการ

หมายเหตุ - การแต่งกาย : ชุดสากล / ชุดสุภาพ
- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงานวันสถาปนากรม เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปบทเรียนความรู้

วันดินโลก

นิทรรศการ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"วันดินโลก (World Soil Day)" คือ วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก ๖๐,๐๐๐ คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

แนวความคิดของการจัดตั้งวันดินโลก

เริ่มต้นจากที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๔๕ มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำรินิคมภาคต่างๆ ของประเทศ

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง "วันดินโลก" โดยที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

การขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันดินโลก

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A life membership และยังได้กราบทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก

การประกาศรับรองวันดินโลก โดยสหประชาชาติ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวันดินโลก โดยนำข้อเสนอเข้าบรรจุในวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และปี ๒๕๕๘ เป็น "ปีดินสากล (International Year of Soils ๒๐๑๕)" ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

การเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พารา곤ฮอลล์ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีชื่องานว่า "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก ๕ ธันวาคม

การเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ ๒ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมกันจัดงาน ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ในชื่องาน "**ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา ๕ ธันวาคม วันดินโลก**"

พระราชกรณียกิจด้านดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความ "ตัวอย่างของความสำเร็จ" เพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาตัวอย่างของจริง และนำกลับไปปฏิบัติได้เอง จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๖ ศูนย์ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินเสื่อมโทรมและเป็นดินทราย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส มีปัญหาดินเปรี้ยวจัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ที่ประสบปัญหาดินเค็มและดินเสื่อมโทรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการเกษตรมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงดินแทบทั้งสิ้น

รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ

- รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarian Soil Scientist Award)
- รางวัล "International Merit Award" และรางวัล "รากหญ้าแฝกชุมชนสำริด"
- เหรียญเทเลฟูด (Telefood Award)